



ที่ ศธ ๐๔๓๒๓/ว ๓๘ ๙ ๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ถนนเลียยมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลท่าทอง  
อำเภอเมืองพิษณุโลก พล ๖๕๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย พิษณุโลก  
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัด  
และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ที่จะได้รับการพิจารณา  
ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย  
๓. แบบรายงานแบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย กรณีการย้ายเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ  
การศึกษาคำร้องขอย้าย และแบบเสนอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา  
๔. คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตน  
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตามประกาศที่แนบ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน หากประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
ให้ส่งแบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬารัตนราชวิทยาลัย กรณีการย้ายเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ เอกสารประกอบที่เป็นปัจจุบัน ความเห็น  
คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยให้จัดทำตามคำชี้แจง (เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ส่งถึงสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเวลาราชการ  
หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

อนึ่ง ผู้ที่แสดงความประสงค์จะย้าย แต่ไม่ได้รับการพิจารณาย้ายให้ถือว่าการแสดงความประสงค์  
จะย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ให้แสดงความประสงค์จะย้ายแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง  
หรือเพิ่มเติม หรือแก้ไขเอกสารข้อมูลรายละเอียดการขอย้ายใดๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเขต สวายสม)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐-๕๕๒๖-๗๒๓๕ ต่อ ๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

หรือ ๐๖๒-๓๑๐๙๐๗๓

โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๒๓๔